

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสว่างแดนดิน
และอำเภอมารวิชัย จังหวัดสกลนคร

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอสว่างแดนดิน

ตั้งตำบลบ้านค่าย ในท้องที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย

ใหม่เขตการปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑ (บ้านค่าย)	ตำบลสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๖ (บ้านนาทม)	ตำบลสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๕ (บ้านนาคุณ)	ตำบลสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๔ (บ้านคำบอน)	ตำบลสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๕ (บ้านคำไชยวาน)	ตำบลสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๖ (บ้านดอนม่วงไข่)	ตำบลสว่างแดนดิน

และใหม่อาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยวังเดือนห้า เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ตามแนวเขต บ้านเบือย--บ้านนาทม--บ้านคำบอน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยบาก-โสกงัว เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสว่างแดนดิน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยป้อแดง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านค่าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และเขตติดต่อตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยางและหลักเขตกลางดงพระเจ้า เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเตย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านค่าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ตามแนวเขตบ้านเบือย บ้านนาทม--บ้านคำบอน เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลเจริญศิลป์ ในท้องที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย

ให้มณฑลการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	(บ้านเจริญศิลป์)	ตำบลทุ่งแก
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕	(บ้านเจริญศิลป์)	ตำบลทุ่งแก
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	(บ้านทุ่งคำ)	ตำบลทุ่งแก
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	(บ้านหนองฮ้างแหลว)	ตำบลทุ่งแก
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๖	(บ้านแกดำ)	ตำบลทุ่งแก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕	(บ้านนาดี)	ตำบลทุ่งแก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๔	(บ้านสร้างฟาก)	ตำบลทุ่งแก
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๓	(บ้านกุดนาขาม)	ตำบลทุ่งแก

และให้มณฑลอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยไร่ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพนสูง และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสวนผึ้ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโคกศิลา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยามจากวังหินตัดตรงไปหนองโดนชุม ตรงไปโนนแคและหนองโดนใหญ่ ไปจดลำห้วยน้ำเค็ม เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๒๒

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร โดยถือกึ่งกลางถนนสายบ้านสนามชัย-บ้าน
เจริญศิลป์ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลทุ่งแก (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลกุสุมาลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยน้ำเค็มขึ้นไปจดวังผักแพว
ตัดตรงตามสันบันนาคูยบูก ตัดตรงตามแนวกึ่งกลาง
ลำห้วยเตย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร โดยถือกึ่งกลางโคกหนองแดงไปวัดเหว เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลเจริญศิลป์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร โดยถือกึ่งกลางถนนสายบ้านสนามชัย-บ้าน
เจริญศิลป์ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์สูง และตำบลโคกสี อำเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยถือจุดเริ่มต้นจาก
หนองไสน้อย และกึ่งกลางลำห้วยข้าวหลาม เป็นแนว
แบ่งเขต

อำเภอวานรนิวาส

ตั้งตำบลศรีวิชัย ในท้องที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๒๒

ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑ (บ้านศรีวิชัย)	ตำบลเตอศรีคันไชย
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๔ (บ้านโนนอุดม)	ตำบลเตอศรีคันไชย
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๕ (บ้านแก้ง)	ตำบลเตอศรีคันไชย
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓ (บ้านหัวนา)	ตำบลเตอศรีคันไชย
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐ (บ้านขัวสูง)	ตำบลเตอศรีคันไชย
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑ (บ้านดอนแดง)	ตำบลเตอศรีคันไชย
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๒ (บ้านโคกสะอาด)	ตำบลเตอศรีคันไชย
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕ (บ้านห้วยแสง)	ตำบลเตอศรีคันไชย

และให้มณฑลเขตดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลวานรนิวาส และตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยามเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลเตอศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จากจุดเริ่มต้นหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บังภาพ ออกไปทางทิศตะวันออกตรงไปถึงหนองห้าง (บ้านโนนแพง-บ้านห้วยแสง) โดยถือหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บังภาพ เป็นแนวแบ่งเขต และจากหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บังภาพ ออกไปทางทิศตะวันตก ตรงไปหนองหลักช้าง หนองเสียว หนองพี่น้อง หนองกุงกุด หนองกกกอก บะน้อย หนองขลิ้น หนองกุงน้อย หนองผักแว่น หนองแก้ว บะลึก นานายาว ไรยะรัตน์ หนองบัวไย โดยถือหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บังภาพ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จากลำห้วยวังกว้างตอนที่ ๑ (ห้วยเชิงขลุม) และหนองแคนตอนที่ ๒ โดยถือกึ่งกลางหนองแคน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกศิลา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากบ้านโคกสี่ไคร หนองบัวโย ถึงลำห้วยร่องคำ โดยถือเส้นทางเกวียนจากบ้านโคกสี่ไคร หนองบัวโย และบ้านคำบอน เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลเตอศรีคนไชย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จากหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ออกไปทางทิศตะวันออกตรงไปหนองห้าง โดยถือหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ เป็นแนวแบ่งเขต และจากหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ออกไปทางทิศตะวันตก ตรงไปหนองหลักช้าง หนองเสียว หนองพี่น้อง หนองกุงกุด หนองกกอก หนองย้อย หนองขลิบ หนองกุงน้อย หนองผักแว่น หนองแห้ว บะลึก นานายขาว ไร่ระรัตน์ หนองบัวโย โดยถือหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายพังโคน-บึงกาฬ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลม่วงไข่ ตำบลไฮหย่อง ตำบลต้นผึ้ง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยตั้งกึ่งกลางลำห้วย
ปลาหาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยตั้งกึ่งกลางลำห้วยคำกัมแม่ม (ลำห้วยคำ) เป็นแนว
แบ่งเขต และติดต่อกับเขตตำบลหนองสนม อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยตั้งกึ่งกลางลำห้วย
เขียงลม เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร โดยตั้งกึ่งกลางลำห้วยชัน เป็นแนวแบ่งเขต

๕๕ ๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นไป จึงขอประกาศ

๕๕ ๕
มาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๒

วิญญู อังคนารักษ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย